

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,071,683 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง		
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่ารางวัลสนับสนุนที่มนักกีฬาค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าตกแต่งสถานที่สำหรับการแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้		
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กากจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หน้า 15 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 144 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	90,000 บาท
<p>คำชี้แจง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หน้า 15 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 หน้า 144 รายการที่ 3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1,2)</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	881,683 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	881,683 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	881,683 บาท
<p>รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม (สำนักปลัดฯ)	จำนวน	10,650 บาท
<p>คำชี้แจง</p> <p>-เพื่อจ่ายการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในตำบล การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมรับฟังบรรยาย</p>		

ธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิ กิจกรรมคัดเลือก และมอบใบประกาศ
ยกย่องด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีและจิตอาสา กิจกรรมธรรมการอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการทั้งในและนอกสถาน
ที่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และให้ถือ
ปฏิบัติตาม

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 หน้า 152 รายการที่ 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี “วันลอยกระทง” (กองการ จำนวน 49,600 บาท
ศึกษาฯ)

คำชี้แจง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสามารถนันทน์ของคนในชาติ การจัดการกิจกรรม นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8) เช่น วันลอยกระทง โดยเป็นค่าใช้จ่ายรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 หน้า 151 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

3.โครงการส่งเสริมศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท
(กองสวัสดิการฯ)

คำชี้แจง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตรวจสอบสุขภาพของคนชรา จัดกิจกรรมนันทนาการกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ .2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 หน้า 151 รายการที่ 1 (สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3)

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติราชการ"(สำนักปลัด) จำนวน 18,000 บาท

คำชี้แจง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 หน้า 156 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8)

5.โครงการปกป้องสถาบัน "ส่งเสริมความจงรักภักดีของชาติ"(สำนัก จำนวน 50,000 บาท ปลั๊ก)

คำชี้แจง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ เป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เป็นไปตาม

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว

1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 138 รายการที่ 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัด) จำนวน 200,000 บาท

ค่าชี้แจง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยปฏิบัติตามหนังสือ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 หน้า 156 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8)

7.โครงการปกป้องสถาบัน (กองการศึกษาฯ)

จำนวน

100,000 บาท

คำชี้แจง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ เป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เป็นไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 17 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

8. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีภายในตำบล (กองการ จำนวน 103,433 บาท
ศึกษาฯ)

คำชี้แจง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมรรถนะของคนในชาติ การจัดกิจกรรม นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชนในชุมชน โดยใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8) เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันงานบุญเดือน 6 เป็นต้น โดยเป็นค่าจ่ายเงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 หน้า 151 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

9.โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท
(สำนักปลัด)

คำชี้แจง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ อำเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จัด หรือส่วนราชการ
อื่น/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิเป็นผู้จัดที่พัฒนาความรู้ของสมาชิกสภา
ในอันที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
ตน ดำเนินการทั้งในและนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ
เป็น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 หน้า 156 รายการที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 8)